

BÁO CÁO
kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND
ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Công văn số 1945/UBND-TH ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo như sau:

1. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các quy định của pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân; các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích,...

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong cơ sở giáo dục. Ban hành Kế hoạch số 567/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024; Công văn số 801/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 3 năm 2024 về việc phổ biến nội dung hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 3 năm 2024; Công văn số 1266/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 4 năm 2024 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028” năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Công văn số 1289/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 4 năm 2024 về việc tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2024; Công văn số 1471/SGDĐT-VP ngày 07 tháng 5 năm 2024 về việc tăng cường tuyên truyền Luật Căn cước; Công văn số 1472/SGDĐT-VP ngày 07 tháng 5 năm 2024 về việc tuyên truyền dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi)...

Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong Ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

- Triển khai các văn bản luật phù hợp với lứa tuổi học sinh như Luật Thanh niên; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Trẻ em; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,...

- Tổ chức truyền thông chính sách, tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về các quyền dân sự, chính trị trên phương tiện thông tin đại chúng: tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng tải các tài liệu, tin, bài, thông điệp, phóng sự, video clip... về các nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên mạng xã hội, website của đơn vị, trường học.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các phương thức, thủ đoạn phạm tội phổ biến để công chức, viên chức, người lao động và học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác cho các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; trang bị cho học sinh nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là các kỹ năng về quản lý cảm xúc, kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội và cách ứng xử trên mạng xã hội. Phối hợp tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động lành mạnh, ý nghĩa và phù hợp với đặc trưng từng lứa tuổi của học sinh...

- Phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên” trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tại Công văn số 2729/SGDĐT-VP ngày 11 tháng 9 năm 2023 (Cuộc thi thu hút 32.396 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham dự với 41.025 lượt dự thi); Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”, tại Công văn số 3260/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 10 năm 2023; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”, tại Công văn số 3113/SGDĐT-VP ngày 06 tháng 11 năm 2023; Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023 - 2024, tại Công văn số 3774/SGDĐT-CTTT ngày 22 tháng 11 năm 2023; Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”, tại Công văn số 1270/SGDĐT-GDTrH ngày 19 tháng 4 năm 2024; tổ chức Hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023, tại Kế hoạch số 3574/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2023.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, có kiểm tra và đánh giá các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường... Lồng ghép một số nội dung phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục ở các môn học, nhất là môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

- Ký kết với tổ chức Đoàn thực hiện nâng cao giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, việc chấp hành pháp luật và có đánh giá rút kinh nghiệm hằng năm.

- Phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 08 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố với Sở GD&ĐT theo Chỉ thị số 02/CT-TTg; Chương trình số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT; triển khai điểm chỉ đạo mô hình “Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường” tại Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc còn lại tổ chức cho viên chức, học sinh ký kết thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường” tại đơn vị, đảm bảo đến đầu năm học 2024 - 2025, 100% cơ sở giáo dục trực thuộc hoàn thành việc ký kết thực hiện mô hình nêu trên.

- Phối hợp với địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo về xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống quốc dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, các cơ sở giáo dục chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quyền con người, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giảng dạy một cách phù hợp và hiệu quả; chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nhằm chia sẻ các giải pháp hay trong việc giảng dạy lồng ghép các nội dung giáo dục quyền con người vào chương trình môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật; phổ biến các tài liệu tham khảo, các thông tin liên quan đến quyền con người cho viên chức ở các cấp học. Cử 350 viên chức cấp tiểu học, 198 viên chức cấp THCS, 87 viên chức cấp THPT tham dự tập huấn hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục quyền con người trong chương trình môn học Đạo đức, Giáo dục công dân và Giáo dục kinh tế và pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tổ chức tập huấn thực hiện nội dung giáo dục quyền con người trong Chương trình giáo dục mầm non cho 150 viên chức. Việc kiểm tra thực hiện đưa nội dung giáo dục quyền con người vào môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật được tổ chức lồng ghép trong việc kiểm tra nhiệm vụ năm học của các cấp học.

2. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục học sinh; nhà trường hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng trong việc giáo dục con, em trong gia đình. Bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về tư vấn tâm lý và kỹ năng ứng xử, giải quyết các tình huống....

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp các sở, ban ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà

trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1903/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 06 năm 2024 triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai, quán triệt đến viên chức, người lao động, cha mẹ học sinh để tổ chức thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như sau:

a) Trách nhiệm của nhà trường

- Quản lý tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục nhằm rèn luyện và hình thành cho học sinh kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, năng lực thực tiễn.

- Tăng cường các giải pháp quản lý, tư vấn, giáo dục học sinh như: triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường nhằm tư vấn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn của học sinh nảy sinh trong cuộc sống; nâng cao trách nhiệm của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trong việc nắm bắt diễn biến tâm lý của học sinh, phát hiện những mâu thuẫn trong học sinh để kịp thời tư vấn, chia sẻ, phối hợp tháo gỡ mâu thuẫn, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, nhất là những học sinh chưa ngoan, học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Đến thời điểm báo cáo, 100% cơ sở giáo dục có thành lập Ban Tư vấn học đường; 100% viên chức phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường đã được tập huấn và có giấy chứng nhận.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, hoài bão, ước mơ cho học sinh.

- Xây dựng nhà trường đảm bảo an ninh, trật tự, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thông qua các buổi họp phụ huynh, qua các hoạt động phối hợp và qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, các cơ sở giáo dục chủ động, kịp thời cung cấp cho cha mẹ học sinh những kiến thức, kỹ năng trong việc giáo dục học sinh ở gia đình.

- Phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học và triển khai đến tất cả viên chức, học sinh, cha mẹ học sinh để cùng thực hiện.

b) Trách nhiệm của gia đình học sinh

- Xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của học sinh.

- Nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho học sinh được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của trường; không để học sinh bỏ học; không giao phó hoàn toàn việc quản lý, giáo dục học sinh cho nhà trường.

- Quản lý, giám sát lịch học tập, vui chơi, giải trí, sinh hoạt của học sinh ngoài nhà trường; chủ động nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện và kịp thời thông báo cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm những biểu hiện không bình thường của học sinh để thông nhất biện pháp phối hợp giáo dục.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động giáo dục học sinh khi có yêu cầu của nhà trường.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học, nhất là các quy định về quyền con người, quyền công dân bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế đơn vị và đặc điểm lứa tuổi học sinh; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cha mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục học sinh xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CTTT;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Bình